

Số: /BC-SKHHCN

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả công tác dân vận chính quyền tháng 01
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2025**

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN THÁNG 01/2025

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan đến công tác dân vận chính quyền. Sở đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 07/KH-SKHHCN ngày 10/01/2025 Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ và một số văn bản khác có liên quan. Việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phù hợp với thực tiễn của cơ quan.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến công tác dân vận chính quyền vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong các cuộc hội nghị, cuộc họp giao ban của Sở; quán triệt và tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, xây dựng Đảng và chính quyền; động viên đổi mới và sáng tạo của từng công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định góp phần phục vụ hiệu quả công tác dân vận chính quyền, như: Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc; Quy chế điều động, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức; Quy chế tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở; Quy chế tiếp công dân; Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin; Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; Quy tắc, chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và người lao động của Sở,...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối

sống lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

2. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước về KH&CN đối với người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC tại Sở Khoa học và Công nghệ được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Sở triển khai kế hoạch của năm 2025 về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTCH nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (lĩnh vực khoa học và công nghệ); Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ TTHC thực thi theo phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Tháng 01/2025, Sở đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn TTHC đạt tỷ lệ 100% và không nhận được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển KH&CN, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực KH&CN. Nâng cấp thường xuyên Cổng thông tin điện tử KH&CN nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, cải cách hành chính, thủ tục hành chính quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng,... để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân tiếp cận dễ dàng. Công tác ứng dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp nội bộ thực hiện nghiêm túc đảm bảo trao đổi, thảo luận công việc hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện hiện đại hoá công sở; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Sở đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SKHCHN ngày 10/01/2025 Thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2025; Kế hoạch số 05/KH-SKHCHN ngày 10/01/2025 Thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ. Triển khai Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tiến hành cải tiến và đổi mới phương thức điều hành, quản lý theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước đối

với người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cấp thường xuyên Cổng thông tin điện tử KH&CN nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính,... trong lĩnh vực KH&CN để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân dễ dàng tiếp cận.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, Sở tiếp tục khảo sát cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách và tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ theo NQ 163/2021/ND-HĐND ngày 09/12/2021 cho dự án “*Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhân rộng mô hình chăn nuôi vịt trời và mô hình chăn nuôi gà ri lai trên địa bàn xã Triệu Thượng*” với kinh phí 65.000.000 đồng; dự án “*Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để tiết kiệm điện năng, giảm phát thải, nâng cao chất lượng nông sản và sơ chế dược liệu*” với kinh phí 495.000.000 đồng; dự án “*Ứng dụng khoa học, công nghệ nhân rộng mô hình trồng hoa thương phẩm trong kính kính*” với kinh phí 95.000.000 đồng.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện Đề án văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Sở tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung về Quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục thực hiện và quán triệt tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị “*Về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*Về thực hiện dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”; Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “*Về Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc*”... Việc quán triệt, thực hiện Quy chế dân chủ cũng đã được lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-SKH&CN ngày 10/01/2025 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2025. Tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân.

Thường xuyên cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan. Vai trò của thủ trưởng cơ quan được thực hiện đầy đủ. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan luôn thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN (*Quyết định số 216/QĐ-SKH&CN ngày 09/09/2024 Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị*); nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bộ trí công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn. Tháng 01/2025, tại Sở Khoa học và Công nghệ không có vụ việc cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến Sở.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2025

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, gồm: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính chính nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị, ... Triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Bộ trí công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn. Giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề người dân phản ánh, các vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có). Công khai, minh bạch kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực KH&CN. Đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở.

Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất và nâng cao đời sống, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì, củng cố chỉ số PAPI và thực hiện các chỉ số cải cách hành chính năm 2025.

5. Kịp thời triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ. Ban hành và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế như: Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân Sở KH&CN; Quy chế quản lý tài sản công của Sở,... Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

6. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”.

7. Nâng cao chất lượng, đổi mới lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về *Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ.

8. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Phối hợp tốt trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến và xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng